



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า Wu N และคณะจากประเทศแคนาดา ได้ทำการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในการลดความเสี่ยงติดเชื้อ ป่วย และเสียชีวิต เผยแพร่ในวารสารการแพทย์โรคทางเดินหายใจ The Lancet Respiratory Medicine เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ว่า การฉีดวัคซีนจนครบคอร์สแรก (primary series) จะช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อได้เฉลี่ย 83% ณ 3 เดือนแรกหลังฉีด แต่จะลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 62% ณ 4 เดือน ลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงได้เฉลี่ย 92% แต่จะลดลงเหลือ 79% ณ 8 เดือน และช่วยลดเสียชีวิตได้เฉลี่ย 91% โดยลดลงเหลือ 86% ณ 6 เดือน ทั้งนี้ ในช่วงการระบาดของโอไมครอน ประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลงไปกว่าเดิม และพบว่าประสิทธิภาพการฉีดเข็มกระตุ้นในการป้องกันการติดเชื้อได้เฉลี่ย 70% แต่จะลดลงเหลือเพียง 43% ณ 4 เดือนหลังฉีด และช่วยลดเสี่ยงป่วยรุนแรงได้ 89% แต่จะลดลงเหลือราว 71% ณ 4 เดือนหลังฉีด แต่ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสรุปการลดการเสียชีวิต ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ในขณะที่ที่ยังมีการระบาดของเชื้อโอไมครอนอยู่

2. ยารักษาโควิด

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)

-อย. สหรัฐ เตรียมอนุมัติ 'PEG-แลมบ์ดา' ยาใหม่สู้โควิด ฉีด 1 เข็ม ยับยั้งไวรัสทุกสายพันธุ์



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

แก้กฎถือครองยาบ้า

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ innnews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดเผยถึงการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษ การถือครองยาเสพติด (ยาบ้า) ใหม่ให้การถือครองมากกว่า 1 เม็ด ถือเป็นผู้ขาย ว่า ขณะนี้ปลัด สร. ได้ทำประกาศตามมติของคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ที่กำหนดว่าใครที่ถือครองยาบ้าเกิน 1 เม็ดขึ้นไป ถือว่าเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพได้หมด ซึ่งทำให้กฎหมายมีความเข้มข้นมากขึ้น รัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพราะเป็นการแก้ไขกฎกระทรวง ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งร่างแก้ไขกฎกระทรวง ผ่านขั้นตอนของสร.แล้ว อยู่ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ขอความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกรม. ส่วนเรื่องผู้ที่วางดิงกล้วยหอมไม่พอรักษาคนไข้ หรือกล้วยที่คุ่มขัง ที่บำบัดไม่เพียงพอ นั้น มองว่าเป็นเรื่องปลายเหตุที่รัฐต้องไปดำเนินการทำให้เพียงพอ แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ให้เยาวชน กลายเป็นผู้ติดยาเสพติด หรือเข้าถึงยาเสพติดง่ายขึ้น และต้องทำให้ผู้ที่คิดจะค้ายาเสพติด มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย ซึ่งต้องทำให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

สร.เร่งช่วยรพ.ดำเนินาถูกไฟไหม้

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล 3, จส.100)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวถึงกรณีไฟไหม้ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ร.พ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ว่า ได้รับรายงานอุปกรณ์เกิดความเสียหาย เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ คาดว่าสาเหตุเกิดจากตัวอุปกรณ์ ส่วนโครงสร้างอาคารไม่ได้รับผลกระทบ เปิดให้บริการได้ตามปกติ โดย รพ. ในเขตสุขภาพที่ 5 จัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยเหลือ และปรับพื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายเป็นจุดให้บริการห้องฉุกเฉินชั่วคราว ส่วนยาและเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ต่างๆ ยังมีเพียงพอ ทั้งนี้ได้กำชับทีมสุขภาพจิตดูแลและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ พร้อมเน้นซ่อมแผนเผชิญเหตุ จัดทำคู่มือเพื่อป้องกันการเกิดเหตุในอนาคต

อย. แนะนำเลือกถุงยางอนามัย

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, ch7, ch3, tnnthailand, thailandplus)

-นพ.วิทิต สฤษดิ์ชัยกุล รองเลขาธิการอย. แนะนำป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยการเลือกใช้ถุงยางอนามัยที่ได้มาตรฐาน มีเลขใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์หรือใบรับแจ้งรายการละเอียดย ซึ่งรับรองจาก อย. ตรวจสอบวันที่ผลิต วันหมดอายุก่อนซื้อ นอกจากนี้ ไม่ควรใช้น้ำมันทาผิว โลชั่นหรือปิโตรเลียมเจลลี่ แทนสารหล่อลื่น เพราะ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ถุงยางอนามัยจะเสื่อมประสิทธิภาพและฉีกขาดได้ง่าย รวมทั้งควรเก็บรักษาให้ถูกวิธี ในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแสงแดดหรือแสงฟลูออเรสเซนต์ ไม่ควรเก็บไว้ในช่องเก็บของรถยนต์ซึ่งมีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวัน กระเป๋าใส่ธนบัตร หรือกระเป๋ากางเกงด้านหลัง เพราะการกดทับจะทำให้ถุงยางอนามัยมีรอยร้าวหรือฉีกขาดได้</p>	
<p>เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ จับตาคอนเสิร์ตเขาค้อ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (77 kaoded) -นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง ห่วงใยงานคอนเสิร์ต Rock Mountain 2023 ที่อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ที่เกรงว่าอาจมีการกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ขอความร่วมมือทางทีมงานจัดงานคอนเสิร์ตฯได้พึงระมัดระวังด้วย อย่างไรก็ตามทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ จะได้ประสานพื้นที่ให้สังเกตการณ์และเฝ้าระวัง</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5 สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด,มติชน, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, mono29) -ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศว่า ภาพรวมปริมาณฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในประเทศไทย ณ เวลา 07.00 น. พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ คาดการณ์สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ. แนวโน้มคุณภาพอากาศดีเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น และมีลมใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ ส่วนพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบน ในช่วงวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ -ผู้ว่าฯ อุบลฯออกคำสั่งสั่งแจ้ง 25 อำเภอ ลดเผาขยะ พื้นที่การเกษตร เต่าเผาถ่าน ประกาศเขตห้ามเผาหลังค่าฝุ่นพุ่ง แม่ฮ่องสอนฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐานวันแรก หลังมีไฟป่าบนที่อกเขารอบตัวเมือง ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขึ้น ฮ. บัญชาการดับไฟป่าพื้นที่ อ.ฮอด และจอมทอง หลังพบจุดความร้อนในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติหลายจุด สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ) -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เรื่องผลวิจัยเผย PM 2.5 ทำร้ายผิวหนัง เซลล์ทำงานผิดปกติ เกิดการอักเสบและแก่เร็ว เป็นข้อมูลจริง โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคผิวหนังอยู่เดิม เช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือโรคผื่นผิวหนังอักเสบ จะมีการระคายเคืองคันมากยิ่งขึ้น ผื่นกำเริบมากขึ้นได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปกป้องผิวหนังให้สัมผัสกับฝุ่นดังกล่าวให้น้อยที่สุด</p>	
<p>บุคลากรสาธารณสุขไทย รับรางวัล “Sasakawa Health Prize” ประจำปี 2566 สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, thejournalistclub, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, สำนักข่าวไทย, thailandplus) -องค์การอนามัยโลก มอบรางวัล "Sasakawa Health Prize" ประจำปี 2566 ให้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้มีบทบาทป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์ในไทย โดยจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ในเดือนพฤษภาคม 2566 สำหรับรางวัลนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 ด้วยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิอุตสาหกรรมต่อเรือแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ Sasakawa Memorial Health Foundation เพื่อมอบให้กับบุคคล สถาบัน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำงานด้านนวัตกรรมที่โดดเด่นในการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ที่ผ่านมามีบุคลากรสาธารณสุขไทยได้รับรางวัลนี้ 2 ท่าน ได้แก่ ศ.นพ.อมร นนทสูต ในปี 2529 และนพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ในปี 2565</p>	
<p>ยูเอ็นยกประเทศไทย อันดับ 2 ของอาเซียน ประเทศที่มีความสุข สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า -สหประชาชาติจัดอันดับไทยเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับ 53 ของโลก อันดับ 2 อาเซียน ขณะฟินแลนด์ครองอันดับ 1 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ส่วนสิงคโปร์ครองอันดับ 1 อาเซียน ขณะเมียนมาได้คะแนนรั้งท้ายอาเซียน อีฟกานีสถานมีความสุขน้อยที่สุดในโลก</p>	
<p>ระบบแจ้งเตือนการติดเชื้อในกระแสเลือด สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ 77 kaoded -รพ.นครพนม ร่วมกับหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม คิดระบบแจ้งเตือนการติดเชื้อในกระแสเลือดเรียลไทม์ สร้างความปลอดภัยให้ผู้ป่วย โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน “Septic Alert” ใช้งานผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต สำหรับการแจ้งเตือนผู้ป่วยที่สงสัยการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ให้กับแพทย์และพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน รพ.นครพนม ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยการบูรณาการการจัดการข้อมูลยุคใหม่ สำหรับการจัดการทางคลินิกและการใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข (TUC) กำลังจะนำไปใช้จริงกับผู้ป่วยควบคู่กับระบบเดิมเพื่อประเมินประสิทธิภาพและหาจุดบกพร่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพื่อแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด และจะขยายผลใช้ในรพ.ทุกแห่งในจ.นครพนม รวมถึงรพ.อื่นในเขตสุขภาพที่ 8 ต่อไป</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>ลือนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-จากกรณีที่มีการโพสต์คำแนะนำระบุว่า ห้ามทำสีผมช่วงเป็นประจำเดือนเพราะร่างกายจะอ่อนแอและทำให้เกิดอาการแพ้ได้ง่ายนั้น ทางสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า การทำสีผมสามารถทำช่วงระยะเวลาใดของเดือนก็ได้ แต่ไม่ควรจะบ่อยจนเกินไป เพื่อไม่ให้ผมเสียและขาดง่าย และควรใช้ครีมบำรุงผมร่วมด้วย ไม่ได้มีข้อห้ามทำสีผมช่วงเป็นประจำเดือนตามที่กล่าวอ้าง</p> <p>ลือนำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-ตามที่มึบทความในประเด็นเรื่องกินเต้าหู้ถั่วเหลือง ทำให้เป็นโรคพาร์กินสัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย อย. พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อมูลเท็จ การกินเต้าหู้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดทำให้เป็นโรคพาร์กินสัน</p> <p>ลือนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, tnnthailand)</p> <p>-กรณีที่มีการแชร์เคล็ดลับรักษาผมร่วงด้วยกระเทียม โดยระบุว่าช่วยทำให้ผมแข็งแรง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากยังไม่มีเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่น่าเชื่อถือสำหรับนำมายืนยันว่ากระเทียมสามารถรักษาผมร่วงได้จริง</p>	
<p>แผ่นดินไหวตุรกี</p> <p>ลือนำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, sonthitalk, news1live)</p> <p>- องค์การอนามัยโลกตั้งฐานความช่วยเหลือทางการแพทย์ในซีเรียที่เมืองอเลปโป และจะมีเครื่องบินช่วยเหลืออีก 57 ลำลงจอดในกรุงดามัสกัส สัปดาห์นี้ พร้อมขอเงินบริจาคเร่งด่วน 42.8 ล้านดอลลาร์ เพื่อรับมือกับความจำเป็นเร่งด่วนต่างๆ ด้านสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลหลายสิบแห่งได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ยอดรวมผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 28,191 ราย แบ่งเป็น 24,617 รายในตุรกี และ 3,574 รายในซีเรีย</p>	